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Safari ya Ajabu ya Alumni wa Lakeside kutoka kwa Ajali ya Gari hadi 
Kuigiza katika Super Bowl 

 
Ajali iliyosababishwa na dereva mlevi iligeuza ulimwengu wa Kamille Gilmore juu chini lakini 
hatimaye ikasababisha safari ya ajabu ambayo watu wachache wanaweza hata kuota. 
 
Miaka ishirini iliyopita, Gilmore alikuwa na ujauzito wa miezi tisa na mwanawe wakati dereva 
mlevi alipogonga gari lake. Alikuwa amekwama na ikalazimika avutwe nje kupitia dirishani. 
Wahudumu wa afya walihofia kuwa alikuwa amepooza na alikuwa amepata jeraha kwenye 
mkono wake wa kulia. Madaktari walimjulisha kwamba hatapata nguvu kamili tena katika mkono 
wake wa kulia. Licha ya changamoto hizo, uti wa mgongo wa Gilmore ulikuwa bado upo sawa, na 
alimzaa mwanawe salama. Walakini, alikuwa na safari ndefu ya kupona. 
 
“Nililazimika nipitie matibabu ya mkono wangu, matibabu ya kimwili, na baada ya hapo, ilikuwa 
ni matibabu tu,” Gilmore alisema. “Baada ya jambo la kutisha kama hilo, lazima utafute nguvu na 
ujasiri wako.” 
 
Mwanafunzi wa zamani wa Wilaya ya Shule ya Kaunti ya DeKalb (DCSD), Gilmore alipata nguvu 
na ujasiri kupitia mchezo wa kuteleza kwenye theluji. Sio tu kwamba ilimsaidia kupona kabisa 
kutokana na ajali yake, lakini pia ilisababisha atumbuize katika onyesho la nusu saa la Super Bowl 
huko Las Vegas, ambapo aliteleza kwenye barafu pamoja na nguli wa muziki Usher. 
 
Gilmore alihitimu kutoka Shule ya Upili ya Lakeside mwaka wa 1998 baada ya kuhudhuria Shule 
ya Msingi ya Briarlake. Kukua katika Kaunti ya DeKalb ilikuwa tukio la kufurahisha kwake kwa 
sababu alikuwa sehemu ya mpango wa Wengi hadi Walio Wachache. Mpango huu uliwawezesha 
wanafunzi wa kabila la watu wengi katika shule yao ya nyumbani kuhamishwa hadi shule ambapo 
kundi lao lilikuwa la wachache. 
 
“Haikuwa rahisi kutoka kwa wachache hadi wengi, kusafiri kwa zaidi ya saa mbili kwenda shuleni, 
na kupanda mabasi kadhaa,” Gilmore alisema. “Nafikiri ilikuwa na thamani ya kujitolea. Watu 
wengi hukutana nami na kuniuliza kwa nini nina mtazamo wazi. Ni kwa sababu sikukua na watu 
wanaofanana na mimi.” 
 
Shauku yake ya uigizaji ilichanua alipokuwa katika Shule ya Msingi ya Briarlake. Alishiriki kwa 
shauku katika maonyesho ya vipaji, kwaya ya lugha ya ishara, na maonyesho ya dansi. 
 
“Nilijifunza kuwa napenda sana kucheza dansi, lakini muhimu zaidi, napenda koregrafia,” 
alisema. 
 
Gilmore alisema kuwa alikuwa na uzani wa pauni 200 akiwa shule ya upili lakini alipoteza pauni 
100 katika msimu mmoja wa joto. Alishiriki katika shughuli mbalimbali akiwa shule ya upili, kama 
vile timu ya densi, riadha na kandanda, kushangilia, na kwaya ya shule. 
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“Kulikuwa na mambo mengi ambayo nilifanya katika shule ya upili, ambayo ilikuwa nzuri. 
Ilituruhusu kuchunguza na kujua kile ninachopenda, na nikagundua kuwa napenda miondoko, 
dansi, na kuwatia watu moyo,” alisema. “Sikuwanateleza kwenye theluji wakati huo. Bila shaka, 
tulienda na marafiki mara kadhaa, lakini sikuichukulia kwa uzito hadi baada ya kupata ajali.” 
 
Ilichukua muda mrefu kwa Gilmore kupona kutokana na ajali yake. Alipokuwa akipona, alialikwa 
kwenda kuteleza kwenye barafu, na baada ya muda mfupi aligundua kwamba angeweza kutumia 
kuteleza kwenye barafu kama sehemu ya mchakato wake wa kurejea kama alivyokuwa kabla ya 
ajali. 
 
“Ili nirudi nilivyokuwa, niliruhusu muziki unisogeze. Nilianza kusogeza nyonga na kujihusisha na 
muziki,” alisema. Niliona ilikuwa mazoezi mazuri. Ni kweli ni ya gharama nafuu, na nilihisi vizuri. 
Nilitengeneza mtindo wangu mwenyewe kupitia kuachilia mafadhaiko na nguvu, kujirudia 
mwenyewe, na kujipenda tena. 
 
Alianza kuboresha ujuzi wake wa kuteleza kwenye barafu katika Kiwanja cha Golden Glide Skating 
huko Decatur, kisha katika Uwanja wa Skating wa Cascade huko Atlanta, na akatembelea viwanja 
vya kuteleza kwenye barafu kote nchini. 
 
“Nilipata vijiti vyangu vya mbao - kama tungependa kusema - nilitumia saa nyingi kwenye uwanja 
wa kuteleza katika kila jimbo, kila jiji, ambapo ningeweza kujifunza ukweli wa kila mtindo,” 
alisema. 
 
Zaidi ya miaka kumi iliyopita, alianza mpango wa kuteleza kwenye barafu katika Cascade, ambapo 
alikutana na Usher, ambaye alikuja kwenye uwanja wa kuteleza siku moja kufanya mazoezi na 
akajifunza hatua fulani kutoka kwa Gilmore. 
 
“Hujifunza kutoka kwetu, tunajifunza kutoka kwake, na hakuna kitu ambacho hawezi kufanya. 
Tulikuwa tukiteleza na kuingiliana, na nilikuwa na taratibu kadhaa zilizovuma ambazo niliunda 
kwenye uwanja wa kuteleza ambao kila mtu alipependa kujiunga na kufanya,” Gilmore alisema. 
Nilimpata karibu nami akifanya mojawapo ya taratibu zangu, na nikasema, ‘Twende!’ Tumekuwa 
tukiteleza pamoja kwenye barafu kwa miaka mingi.” 
 
Sio mgeni kwenye ulimwengu wa burudani. Gilmore alihitimu kutoka Chuo cha Morris Brown na 
digrii katika mawasiliano ya umma na amefanya kazi katika televisheni. Hata alikuwa na jukumu 
katika sinema ya Drumline, akiwa mshiriki wa timu ya dansi. 
 
Gilmore pia ndiye mwanzilishi wa Kameo Production Studios, shule ya dansi ambapo wanafunzi 
wake wametumbuiza katika utoaji wa televisheni na sinema. Zaidi ya hayo, anaendesha mpango 
wa kuteleza kwa miguu unaoitwa Kameo Role. 
 
Mwaka jana, Gilmore alishirikiana na Usher kutengeneza taratibu za kuteleza kwenye theluji kwa 
ajili ya onyesho lake la Paris. Wakati Usher alipokuwa akitumbuiza kwenye makazi yake ya Las 
Vegas, Gilmore alipata fursa ya kuhudhuria onyesho la mwisho. Walakini, saa chache kabla ya 
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onyesho hilo, alipokea simu ikimtaka atumbuize, ingawa mwanzoni alikuwa akipanga tu 
kutazama onyesho. 
 
“Niliipenda kabisa,” Gilmore alisema kuhusu kuigiza katika onyesho la mwisho. 
 
Gilmore hakuwa akitazamia simu itakayomtaka aigize kwenye Super Bowl. Lakini tena, hatima 
iliingilia kati. 
“Nilipata ujumbe ukiniuliza ikiwa naweza kwenda Vegas sasa hivi. Nilifurahi sana,” alisema. 
“Kufika huko na kuona maonyesho yanafanyika ilikuwa tajiriba nzuri sana. Ulikuwa mchezo wa 
kustaajabisha, na ninaomba watu wahisi nguvu, wakati, na ubunifu wote ambao ulitumika. 
 
Kupitia mpango wake wa kucheza dansi, Gilmore anasaidia jumuiya ambayo ilimsaidia kugundua 
shauku yake ya uigizaji na anatarajia kuhamasisha kizazi kipya cha wasanii. Mama huyo wa 
watoto wawili sasa ni mzazi wa DCSD na anapenda kwamba watoto wake wanasomeshwa na 
wilaya moja ya shule iliyomsomesha. Anatumai kuwa watoto wake na wanafunzi wote wa DCSD 
watagundua shauku yao, kama alivyogundua, na kufuata ndoto zao za ajabu. 
 
“Usiruhusu watu wakutengenezee na kukufinyanga kulingana na jinsi mafanikio 
yanavyoonekana,” alisema. “Unaweza kuwa daktari na DJ. Unaweza kufurahia seti mbili za ujuzi 
tofauti. Usiogope kuwa mbunifu na kuchunguza.” 
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